

## ศร.ยังไม่รับข้อเสนอออมสินแก้หนี้ครู

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ย. 2560

**ศร.เห็นเงื่อนไขแก้หนี้สินครูของธนาคารออมสิน ชี้ครูยังเสียเปรียบ ขอเวลาศึกษาก่อนเสนอ  
รมว.ศึกษาธิการ  
ด้านสกสค.เครียดปัญหาสมาชิกไม่ยอมส่งเงินสงเคราะห์ศพ.และศพส.เพิ่มจำนวนมากในหลายจังหวัด**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่  
ของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และ ผู้อำนวยการ  
สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ที่โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.  
ได้กล่าวถึงกรณีปัญหาหนี้สินครู ซึ่ง  
สกสค.ได้ทำโครงการสวัสดิการเงินกู้มาป็นกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และฌาปนกิจ  
สงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรส (ช.พ.ส.) กับสถาบันการเงิน โดย  
โครงการแรกทำกับธนาคารกรุงไทย และ โครงการที่ 2 - 7 ทำร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้พบปัญหาว่า  
ปัจจุบันมีครูไม่มีกำลังส่งเงินกู้ และบางคนก็กู้หลายยอด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประกันชีวิต  
ซึ่งปีหน้าจะครบอายุสัญญาประกันชีวิต 9 ปีแรก ที่ต้องมาดูว่าการทำประกันแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

นายพินิจศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการ  
สกสค.มีมติยกเลิกข้อตกลงการหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการ  
การเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ที่ทำร่วมกับธนาคารออมสิน และให้มีการทำข้อตกลงใหม่ว่า  
ขณะนี้ธนาคารออมสินได้ส่งร่างข้อตกลงใหม่มาให้ สกสค.แล้ว  
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ 3 แนวทาง คือ  
1.กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่า 30%ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี  
และชำระดอกเบี้ยปกติ 100% 2.กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15-  
30%ของรายได้สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50%  
3.กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 15%ของรายได้สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี  
และชำระดอกเบี้ยปกติ ไม่น้อยกว่า 25%

นายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่สมาชิกไม่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นั้น  
จากการตรวจสอบพบว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายจังหวัด โดยบางจังหวัดมีสมาชิกไม่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพสูงถึง 2,500  
ราย ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่รู้ที่อยู่ หรือสมาชิกไม่รู้ว่าจะส่งเงินกับใคร และในทางปฏิบัติ  
สกสค.ได้สำรองจ่ายเงินให้กับทายาทเดือนละหลายล้านบาท ดังนั้นต่อไปอาจต้องให้แยกกลุ่มคนที่ไม่ส่งหรือไม่

ขณะที่ พล.ท.โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  
ได้รับร่างที่ธนาคารออมสินเสนอมามากแล้ว แต่ยังไม่ได้อบรมว.ศึกษาธิการ  
เพราะต้องมาหารือเพื่อหาคำตอบก่อน ซึ่งยอมรับว่าธนาคารออมสินต้องการแก้ปัญหา และอยากทำเพื่อสนอง  
รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้แก้ปัญหา แต่ก็ต้องเป็นความเห็นร่วมกันด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.10 น.](#)